



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-กล่าวว่า สาธารณชน พอจะทราบว่าจะมีคนรายใดบ้างที่เป็น ผู้นำเข้าและจำหน่ายสารพิษพาราควอต และสารพิษชนิดอื่น ๆ ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และทราบด้วยว่ามีใครบ้างที่มีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย รวมถึงอนุกรรมการผู้อนุญาตให้ต่อทะเบียนให้กับกลุ่มนักธุรกิจผู้นำเข้าและจำหน่ายสารเคมีที่เป็นพิษที่ใช้ในธุรกิจการเกษตร เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งรับรู้เรื่องนี้แล้ว ก็เชื่อว่ารัฐบาลต้องรับรู้ด้วยอย่างแน่นอน แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลจะปล่อยให้มีการนำเข้าและจำหน่ายสารพิษตัวนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน การตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องนี้คือสิ่งบ่งชี้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนมากหรือน้อยกว่าผลประโยชน์ของนายทุนผู้นำเข้าสารพิษ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>การเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูง</p> <p>-เสนอสรุปพิเศษ จากกรณี ที่ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางหน่วยงานอยู่ระหว่างเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ยา "วาลซาร์แทน" รักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยออย. มีการออกประกาศเรียกเก็บ 2 รอบ รอบแรก เดือน ก.ค. มี 2 บริษัท จำนวน 5 ตำรับ โดยมีสารตั้งต้นจากประเทศจีน รอบที่ 2 มีการประกาศเรียกเก็บเพิ่มเมื่อวันที่ 28 ส.ค. โดยมีสารตั้งต้นจากประเทศอินเดีย ที่มีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดยรอบนี้ มี 2 ตำรับ ซึ่งหนึ่งในนั้นได้รับคัดเลือกเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยโดย สวทช. ต้องออกจากท้องตลาดภายใน 15 วัน เพื่อนำไปทำลาย หลังตรวจพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบ</p> <p>ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวงการยา ให้ความเห็นว่า การที่ยาได้ผ่านการพิจารณาเข้าบัญชีนวัตกรรมไทยได้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณามาแล้วอย่างถี่ถ้วน ไม่ควรต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพของยา แต่ในกรณีที่เกิดขึ้น มันคือความล้มเหลวในเรื่องนโยบายสาธารณสุข ผลเสียที่จะเกิดในอนาคตกับคนไข้ที่ได้รับยาดังกล่าวไปแล้ว รัฐบาลจะชดเชยความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยจะฟ้องร้องชดเชยค่าเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐได้หรือไม่</p> <p>ควรจะมีการตรวจสอบการทำงานของออย. และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ออย.ควรมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นกับยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และยาที่ถูกขึ้นในบัญชีนวัตกรรมโดยสวทช.แต่มีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อน ออย. เรียกเก็บอย่างไร และเก็บไปแล้วมากน้อยแค่ไหน แล้วยาที่มีปัญหายังอยู่ในบัญชีนวัตกรรมหรือไม่อย่างไร ขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสวทช. ที่สำคัญไปกว่านั้น หากผู้ที่บริโภคยาที่มีปัญหา หากในวันข้างหน้าเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมา ออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบอย่างไร ควรจะฟ้องร้องชี้แจงแถลงไขให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยง หรือจะปล่อยให้คนไทยเป็น "หนูทดลองยา" อยู่แบบนี้อีกต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p>ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง</p> <p>-เสนอสรุป ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. อธิบายว่า กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการนำร่อง "ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมือง" 8 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว ที่ถือเป็นระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้มีระบบ การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินว่าหากดำเนินการได้สำเร็จจะประหยัดงบประมาณ 5 หมื่น ล้านบาทต่อปี และในวันที่ 18 ก.ย.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะไปเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง บ้านคลองศาลา รพ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โดยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แม่ข่ายเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 8 นาที มีประชากรในทะเบียน 26,022 คน มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ 3S ดังนี้ 1. บุคลากร (STAFF) เป็นทีม สหวิชาชีพ มีแพทย์ 3 คน เป็น หัวหน้าทีมและพยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ นักวิชาการ เกษัชกร แพทย์แผนไทยและอื่นๆ 2.ระบบ (SYSTEM) จัดระบบบริการแบบ ONE STOP SERVICE และ 3.โครงสร้างพื้นฐาน (STRUCTURE) สถานที่เหมาะสม มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือลดระยะ เวลารอคอย เมื่อเทียบกับการรอคอยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ลดลงถึง 3-5 เท่า และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 91.25% ทั้งนี้ ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการให้มีหมอครอบครัวครอบคลุมเพียงพอกภายใน 10</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปี และมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองทั่วประเทศ 110 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณ
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>สธ.ตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพประชาชน</p> <p>-เสนอข่าวนายเกียรติศักดิ์ รักเรียน ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านไม้ล้าน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2560 เป็นสถานบริการสาขาของ รพ.สต.บ้านแม่ละนา เพื่อขยายการดูแลสุขภาพประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น จากเดิมประชาชนจะได้พบแพทย์ก็ต่อเมื่อมีการออกหน่วยบริการ ซึ่งมีการจัด 2 เดือนต่อครั้งเท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนทำให้มีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านมารับบริการด้วย ซึ่งปัญหาที่น่าห่วงคือโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่นวัณโรค หากไม่ดูแลควบคุมก็จะติดต่อสู่คนไทย และอาจจะกระจายสู่ชุมชนเขตเมืองได้ ดังนั้น การตั้งศูนย์ถาวรจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสกัดโรคภายในประเทศ และปัจจุบันเปิดให้บริการสำหรับคนไทยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ส่วนการเปิดดูแลประชากรประเทศเพื่อนบ้านจะเปิดแค่วันจันทร์ วันพุธและวันอาทิตย์เท่านั้น โดยมีการรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน บริการส่งเสริมป้องกันโรค และฝากครรภ์ เป็นต้น ส่วนการเก็บค่าบริการจะเก็บตามจริง</p>
ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย	<p>พายุบาร์จัต-มังคุด</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ทุกภาค จากพายุโซนร้อนบาร์จัตและพายุไต้ฝุ่นมังคุด ในช่วงวันที่ 13-18 ก.ย.61 ว่า กรมสุขภาพจิตมีความเป็นห่วงประชาชน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นภัยจากธรรมชาติ จะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจประชาชน ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะเครียด วิตกกังวล วิธีการป้องกันผลกระทบดังกล่าวที่ดีที่สุด คือการเตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าทั้งตนเองและครอบครัว จะช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ได้ หรือหากมีก็จะน้อยที่สุด โดยขอให้ประชาชนตั้งสติ และคิดถึงความปลอดภัยชีวิตไว้ก่อน และให้ติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยจากทางราชการเป็นหลัก สำหรับความพร้อมในการจัดบริการดูแลประชาชนได้ให้ รพ.จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตทั่วประเทศรวม 33 แห่ง จัดเตรียมทีมเยียวยาจิตใจหรือทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท พร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างน้อยแห่งละ 3 ทีม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมเอ็มแคทในพื้นที่ ในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มที่ และให้ รพ.จิตเวชสำรองเตียงรับผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ทั้งนี้หากประชาชนไม่สบายใจ สามารถรับบริการปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ อสม. หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
ไทยรัฐ สวท.	<p>การรักษาอาการนิ้วล็อก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคนิ้วล็อก ถือเป็นโรคที่พบได้บ่อย มีความจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดปล่อยเส้นเอ็น โดย รพ.นพรัตนราชธานี ประสบผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก ด้วยการใช้เข็มผ่าตัดผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ ทั้งนี้ การใช้เข็มผ่าตัดนิ้วล็อกผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ เป็นนวัตกรรมของการรักษาโรคนิ้วล็อกที่สะดวก ประหยัด แม่นยำ ปลอดภัย และฟื้นตัวไว สามารถใช้งานมือได้ปกติภายใน 2 วันหลังผ่าตัด</p>
สยามรัฐ	<p>งานบุญปลอดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสจ.บึงกาฬ สคร.ที่ 8 จ.อุดรธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาว-เวียดนาม (ปลอดเหล้า-ปลอดพนัน) ของ จ.บึงกาฬ ให้เป็นงานบุญปลอดเหล้า ทั้งนี้หากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ผ่านสมาร์ตโฟนได้ทางเว็บไซต์ "http://TAS.go.th"หรือสายด่วน 1422</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>โครงการจัดซื้อ-สำรองวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณา การปรับปรุงกลไกการพิจารณาการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อรองรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ รวมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการพัฒนาวัคซีนในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และติดตามความคืบหน้าโครงการนำร่อง การบูรณาการบริหารจัดการวัคซีน การจัดซื้อและการสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>หน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>- เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สวช. เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสำรองวัคซีน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ โดยการจัดตั้ง “หน่วยข้อมูลและบริการจัดการวัคซีน” (VIMU) ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านวัคซีน อย่างเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) หรือวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ เพื่อช่วยประเมินสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจสำรองวัคซีนได้อย่างเพียงพอในทุกสถานการณ์ ลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัคซีน โดยจะเริ่มใช้กับวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน เป็นโมเดลแรก</p>
ไทยรัฐ	<p>รางวัลเลิศรัฐ</p> <p>- เสนอข่าว นายวิชณุ เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 99 ผลงาน จาก 45 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ได้ระดับดีเด่นจำนวน 9 ผลงาน โดยมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลเกชา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต 2.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลสุรินทร์โปรแกรม Thai COCเพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้อยต่อ 3. กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อกผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ 4.กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ChOPA & ChiPA Game สู่เด็กไทยสูงดี สมส่วนแข็งแรง 5.กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)</p>
มติชนสุดสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>เข็มเชิดชูเกียรติเพชรพัสตุ</p> <p>- เสนอข่าว นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 แก่ ภก.พิศาล อัสนี ผอ.ฝ่ายบริหารพัสตุและผลิตภัณฑ์ และนายทวิช ชุ่มใจรัก หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสตุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งจัดโดยสมาคมนักบริหารพัสตุแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสตุ รวมทั้งส่งเสริมเพิ่มพูนขวัญและกำลังใจของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสตุให้เป็นแบบอย่างที่ดีของราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและของสังคม</p>
กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์	<p>ศูนย์การแพทย์โลก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวในการประชุมประจำปีเจ้าของโรงพยาบาล HOSPITAL MANAGEMENT ASIA (HMA) ว่า สมาคมฯ มุ่งผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม) มองเห็น ศักยภาพประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางการแพทย์ โดยได้จัดตั้งสมาคม โรงพยาบาลเอกชนอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกแล้วเป็นสถานพยาบาล 20 รายใน 7 ประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องทางการแพทย์ผ่าน เครือข่ายเพื่อช่วยลดต้นทุนธุรกิจ โดยวางกรอบรูปแบบการทำงานร่วมกันของสมาชิกแบบวินวิน สามารถรับ รักษาคนทั่วโลก สร้างรายได้เข้าภูมิภาค โดยรัฐบาลให้การสนับสนุน เนื่องจาก เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เป็นเมดิคัลฮับ สำเร็จภายในปี 2568</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>อุตสาหกรรมการแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเพิ่มธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ ต่อยอดจากพื้นฐานเกษตรและเคมีชีวภาพ ซึ่งธุรกิจการแพทย์ครบวงจรเติบโตเฉลี่ย 3.2% และเติบโตเร็วในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สรุปการแพทย์ครบวงจรของไทยมี 3 ส่วน ได้แก่ 1.การให้บริการสมัยใหม่ เป็นการบริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน เพื่อให้คำปรึกษา และ รักษาทางไกลกับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ 2.การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลระยะไกลให้ผู้บริโภคที่ต้องการวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง 3.การวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์ การวิจัยยาและการผลิตยาที่ทันสมัยนั้น เพื่อเวลาการทดลองยาสมัยใหม่ โดยเน้นผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง</p>
เดลินิวส์	<p>ขยะพิษ</p> <p>- เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่ชาวบ้านกว่า 8 หมู่บ้าน 2</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตำบล คือ ต.ลาดบัวหลวง และ ต.สามเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นฟ้องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพวกรวม 5 คน เนื่องจากใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ บริษัท ซีพี อินดัสตรี จำกัด กิจการร่วมทุนของนักธุรกิจชาวจีน มาตั้งโรงงานรีไซเคิลและหลอมขยะ เป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นแพร่กระจายกระทบต่อชาวบ้านและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการปล่อยมลพิษกลิ่นเหม็นในเวลากลางคืนจนชาวบ้านเดือดร้อน แม้ชาวบ้านได้รวมตัวกันไปประท้วงหลายครั้งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตัวแทนชาวบ้าน 94 คน จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลสั่งระงับปัญหาและเพิกถอนใบอนุญาตโรงงาน ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้กำหนดวันนั่งอ่านคำพิพากษาในวันที่ 14 ก.ย. เวลา 10.00</p> <p>ด้าน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.ท่ายาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน ต.ท่าแลง ประมาณ 50 คน ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ หมู่ 7 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง หลังกลุ่มชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานฯ โดยตรวจสอบ 3 ประเด็น คือ 1.ให้เทศบาล ต.ท่าแลงฯ ตรวจสอบใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพว่าถูกต้องหรือไม่ โดยให้รายงานผลให้ส่วนราชการและ ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 2.ให้สำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตรวจสอบน้ำเสียจากบ่อขยะที่ไหลลงสู่พื้นที่อุปโภคบริโภค และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน 3.ให้ศูนย์ดำรงธรรมมาเป็นตัวหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการออกเอกสาร นส.3 ในพื้นที่การจัดตั้งโรงงานฯว่าถูกต้องหรือไม่</p>
<p>เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์ข่าวภูเก็ต</p>	<p>รพ.แจรงกรณีลุงทำร้าย จนท.</p> <p>-เสนอข่าว กรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ลุงรายหนึ่งโวยวายเสียงดังกลาง รพ.วชิระภูเก็ต ทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายใน รพ.</p> <p>- นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต ชี้แจงถึงเหตุที่เกิดขึ้นเพราะญาติไม่พอใจ จนท. เนื่องจากไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องฉุกเฉินและพูดจาไม่เหมาะสม ทั้งนี้ จนท.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับลุงดังกล่าว ในฐานะทำร้ายร่างกาย และให้ จนท.หยุดงานเป็นเวลา 3 วัน เพื่อพักฟื้นสภาพจิตใจ ส่วนกรณีที่มีการระบุว่า จนท.ใช้คำพูดไม่เหมาะสม จะได้มีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง ยอมรับว่าปัญหาอาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวด้านการสื่อสารระหว่าง จนท.พยาบาลกับญาติผู้ป่วย</p>
<p>M2F ข่าวช่องวัน</p>	<p>วอนช่วยสาวหนัก 200 โล</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.น้ำทิพย์ หิรัญศรี อายุ 31 ปี ชาว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ป่วยเป็นโรคอ้วน ต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยในการหายใจตลอดและมีโรคเรื้อรังเรื้อร่า เผยว่า ก่อนหน้านี้น้ำหนักมีรูปร่างปกติเหมือนคนทั่วไป ทำงานเป็นนักร้องตามร้านอาหาร ต่อมาปี 2559 ขณะร้องเพลงอยู่เกิดอาการวูบ แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจ ตั้งแต่นั้นมาผ่านไป 2 ปี จากน้ำหนักตัว 60 กก. ปัจจุบันน้ำหนัก 200 กก. ทำให้แขนขาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกยืนหรือเดินไปไหน จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ</p>
<p>M2F ผู้จัดการรายวัน ข่าวช่องวัน</p>	<p>ตรวจบ้านป่าเลี้ยงนกพิราบ</p> <p>-เสนอข่าว นางชวีรัตน์ เจนาคม ผอ.เขตหลักสี่ เข้าตรวจสอบอาคารห้องแถวเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถ.กำแพงเพชร 6 หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อน จากมูลนกพิราบจำนวนมาก ที่บินมาเกาะหลังคาเพื่อกินอาหารที่ น.ส.เดือนฉาย เพิ่งปรีชา นำมาเลี้ยงนกเป็นเวลานาน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ล้างทำความสะอาดมูลนกพิราบก่อนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน จากนั้นพูดคุยทำความเข้าใจกับ น.ส.เดือนฉาย ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p>
<p>อัมรินทร์ทีวี</p>	<p>แซนตวิชไส้สาลี</p> <p>- เสนอข่าว จากกรณี มีชาวบ้านบึงงาม จ.อุบลราชธานี ไปซื้อแซนตวิชไส้หมูของยี่ห้อหนึ่ง แล้วแจ้งว่าไส้หมูของเป็นไส้สาลีนั้น</p> <p>ล่าสุด นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.อุบลราชธานี เผยว่า ผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทำการตรวจ 2 ครั้ง ว่า ไม่พบเส้นใยสาลี และไม่พบ DNA จำเพาะของหมู แต่ไปเจอ DNA จำเพาะของไก่ นั้นหมายความว่าแซนตวิชที่เป็นข่าวคือแซนตวิชไส้ไก่ของ ไม่ใช่ไส้สาลี หรือ ไส้ฝักอ้อมเด็กแต่อย่างใด</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>เด็กหญิงป่วยมะเร็งดวงตา</p> <p>- เสนอข่าว ต.ญ.เพียงฟ้า ภูเวียงแก้ว อายุ 4 ปี มีเนื้องอกขึ้นปูดอกมามองเข้าตาข้างขวา ทำให้มองไม่เห็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้าน เมื่อตอนอายุประมาณ 2 ขวบ พบว่าที่บริเวณลูกตาข้างขวามีจุดฝ้าขาว ๆ ภายในลูกตา คิดว่าเป็นเพียงฝ้าธรรมดา ต่อมาดวงตาเริ่มมีอาการเคืองและอักเสบ เมื่อพาไปพบหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกในลูกตา หลังจากไปพบหมอบ่อยหลายครั้ง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็ไม่สามารถรักษาได้ ขณะนี้ไม่สามารถกินอะไรได้นอกจากน้ำเปล่าและยาต้มสมุนไพร เพื่อหวังว่าจะหายจากอาการป่วย โดยมีแม่คอยดูแลใกล้ชิด
มติชน	<p>สมุนไพรชะลอวัย</p> <p>- เสนอข่าว ญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ระบุว่า หลักการแพทย์แผนไทย จะเน้น 4 กลไก ในเรื่องของการทำงานอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ และช่วยเพิ่มฮอร์โมน ซึ่งการรับประทานสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ เช่น ขมิ้นชัน หรือการกินสมุนไพรเพิ่มฮอร์โมนอย่างตดหมูตดหมา และสมุนไพรลดการอักเสบ อย่างอังกาบหนู กลุ่มกระตักไก่ดำ ฟ้าทะลายโจร รางจืด หานานเฉาเหว่ย เป็นต้น จะช่วยให้ชีวิตยืนยาว ปลอดภัย แต่การจะกินก็ต้องมีความรู้ กินพอเหมาะ คนไข้ต้องมีความรู้เรื่องโรคที่ตัวเองเป็นก่อน ซึ่งปัจจุบันทาง รพ.อภัยภูเบศรมีคลินิกโรคเบาหวาน เมื่อคนไข้มาก็จะได้รับความรู้ด้วย</p>
มติชน	<p>ขอนแก่นป้องกันยุงลาย</p> <p>- เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกใน จ.ขอนแก่น ว่า สสจ.ขอนแก่น ขอแจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 7 ก.ค. พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 385 คน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ.โคกโพธิ์ไชย โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน 236 ราย สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ถึง 3 เท่า ดังนั้นต้องเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวดในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง</p>
เดลินิวส์	<p>รพ.ตรัง ยกกระดับการบริการ</p> <p>เสนอข่าว พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง กล่าวว่า รพ.ตรังเปลี่ยนมาใช้ระบบ Internet of Things (IOT) ได้ยกเลิกการใช้บัตรผู้ป่วยแบบกระดาษ เปลี่ยนเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บข้อมูลเก่าของผู้ป่วยด้วยการสแกนเอกสารลงในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “โรงพยาบาลไร้กระดาษ” ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ และลดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสาร สามารถให้บริการทำบัตรแก่ผู้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว จำนวนถึง 2,000-2,200 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ป่วยด้วย “ตู้อัจฉริยะ” โดยผู้สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่-รับบัตรคิวอัตโนมัติ-ตรวจสอบนัด-ตรวจสอบสิทธิการรักษา และมีระบบการแจ้งเตือนหากถึงคิวการรับบริการและการรับยา ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนั่งรอ รวมถึงจะมีการเตือนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนถึงวันนัดอีกด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์ M2F	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>- เสนอข่าว สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ เปิดเผยรายงานว่า ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 9.6 ล้านรายทั่วโลก และติดเชื้อมะเร็งราว 18.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2012 ที่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อที่ 8.2 ล้านคน และ 14.1 ล้านคน นับเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อมะเร็งมากเป็นอันดับ 1 ของโลก มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกมากที่สุด ตามมาด้วยมะเร็ง และมะเร็งเต้านม สำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย การใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารเป็นสาเหตุหลักที่ก่อมะเร็ง และหลายประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้ไอเออาร์ซีคาดการณ์ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจะพุ่งขึ้นเป็น 16.3 ล้านคน และจำนวนผู้ติดเชื้อมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็น 29.3 ล้านคน ภายในปี 2040</p>